

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÀY

Kính gửi: UBND huyện Cẩm Xuyên

Tên tôi là : Nguyễn Thị Hương

Sinh ngày: 10/2/1933

Số CCCD: 042133005889

Nơi cấp: CCSQLHCVTXXH

Chỗ ở hiện nay: Thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0912516796

Tôi xin trình bày với quý quan nội dung như sau:

Sau khi nhận đơn văn bản số 3521/UBND –TNMT ngày 06/10/2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên. Tôi thấy việc trả lời của UBND huyện Cẩm Xuyên là chưa phù hợp. Cụ thể như sau:

- Việc tổ chức làm việc là không có đại diện của gia đình tôi.
- Thành phần được mời làm việc là những người mới không làm việc ở thời điểm đất gia đình tôi di dời và được UBND xã cấp đất ở mới (Thời điểm đó hiện nay còn có ông Thông là cán bộ ruộng đất hiện còn sống nhưng không được mời...)
- Văn bản nêu gia đình tôi sử dụng đất không ổn định liên tục từ năm 1986 cho đến nay là không đúng.

Tôi xin làm rõ về nguồn gốc đất của gia đình tôi như sau:

Trước năm 1970 gia đình tôi đã có đất và nhà ở ổn định (trên bản đồ đo vẽ 299 đất của gia đình tôi là 630m² đất ở). Đến năm 1986 thì có dự án đường điện quốc gia tuyến Vinh - Đồng Hới đi qua nhà ở của gia đình tôi cùng một số hộ gia đình khác thuộc diện phải di dời. Chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước vì mục tiêu Quốc gia, phát triển đất nước. Các gia đình nói trên và gia đình tôi đều chấp hành thực hiện di dời theo phương án đền bù tài sản và hỗ trợ chi phí di dời, tổng số tiền gia đình tôi nhận được là 2.800.000 đồng (hai triệu tám trăm nghìn đồng). Riêng phần đất thì được UBND xã Cẩm Thành và các cơ quan chức năng cấp đổi cho gia đình tôi tại thửa số 48 diện tích 1.309.2m² liền kề với đất đền bù của gia đình ông Nguyễn Văn Ty và gia đình ông Nguyễn Văn Đang thuộc hộ di dời được đền bù đất.

Từ khi được giao đất đến nay hằng năm đều nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đầy đủ (thuế đất ở) và sử dụng vào mục đích trồng cây hằng năm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, sử dụng ổn định không có tranh chấp. Lý do khi được UBND xã Cẩm Thành giao đất gia đình tôi chưa làm nhà ở là vì thời điểm đó gia đình tôi còn gặp khó khăn và hơn nữa khi đó bố tôi đã gần 90 tuổi, cần người chăm sóc nên theo yêu cầu của bố tôi đã về làm nhà trên đất của bố tôi. Việc gia đình tôi chưa làm nhà ở trên đất được đền bù là có lý do chính đáng như đã được nêu trên. Thiết nghĩ đất được giao là đất ở và nộp thuế đất ở thì vẫn là đất ở.

Vậy tôi viết đơn trình bày này đề nghị các cơ quan nêu trên chứng nhận cho tôi để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính đáng của gia đình tôi. Được biết Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của người dân. Tuy việc đề nghị này của gia đình tôi từ năm 2019 đến nay vẫn không được giải quyết. Nay tôi tuổi đã ngoài 90 mong muốn sớm được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi.

Tôi xin cam đoan những lời trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý cơ quan!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cẩm Thành, ngày 09 tháng 10 năm 2023

Người làm đơn

Hương

Nguyễn Thị Hương